

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๗๐๓๘/ว ๑๓๗



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี
๙๗/๓๒ หมู่ ๑ ถนนพระยาสุรเสนา
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การสำรวจความพร้อมการจัดตั้งศูนย์สอบเทียบระดับการศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสัตหีบ

ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ) “เรียนดี มีความสุข” การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต โดยมีนโยบายเร่งด่วนสำหรับครู คือ ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน คือ ๑) ปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาค้นค้น สามารถโยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใส ๓) แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ๔) จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ “๑ ครู ๑ แท็บเล็ต” และนโยบายเร่งด่วนสำหรับนักเรียน คือ ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง แบ่งออกเป็น ๖ ด้าน คือ ๑) เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) เรียนฟรี มีงานทำ “ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” ๒) ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ ๓) ระบบแนะแนวการเรียน (Coaching) และเป้าหมายชีวิต ๔) การจัดระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate) ๕) การจัดระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษา และประเมินผลการศึกษา และ ๖) มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn) และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สอบเทียบระดับการศึกษาแบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการเทียบระดับการศึกษาให้กับกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศและกลุ่มผู้มีความจำเป็นต้องวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อลดระยะเวลา ไม่ต้องเสียเวลาในระบบ ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ในสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทั่วประเทศ จำนวน ๙๒๘ แห่ง

ในการนี้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี ขอให้ท่านดำเนินการตอบแบบสำรวจความพร้อมด้านสถานที่เพื่อติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในการตั้งศูนย์สอบเทียบระดับการศึกษาของสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ <https://forms.office.com/r/rbRJT8EPeb> หรือตาม QR - Code ที่แนบมาด้วย โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิบูลผล พร้อมมูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี

โทร ๐ ๓๘๒๘ ๗๑๔๘/โทรสาร ๐ ๓๘๒๗ ๓๗๙๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cbi_nfedc@nfe.go.th

